



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๖๕,๓/๐๓-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

4สถาบันจัดประชุมเกาหลีศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ มศว ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเกาหลีศึกษา ครั้งที่ 3 วันที่ 12 ก.ค.นี้ ที่ มศว ประสานมิตร

ทั้งนี้จากที่สาธารณรัฐเกาหลีมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยในหลายด้าน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศไทยได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในระดับอุดมศึกษาขึ้น โดยเริ่มต้นในปี พ.ศ.2529 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นแห่งแรก ในปัจจุบัน มีสถาบันเปิดสอนภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษาเพิ่มมากขึ้น เช่น มศว มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งในแต่ละแห่งมีจำนวนผู้เรียนภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษาเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้พัฒนาหลักสูตรภาษาเกาหลีในระดับมัธยมศึกษาเพื่อเปิดสอนให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาหลายแห่ง และมีจำนวนผู้สนใจเรียนเพิ่มมากขึ้นในทุกสถาบัน คณะมนุษยศาสตร์ มศว เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษาในประเทศไทย จึงร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของ 3 สถาบันดังกล่าว จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเกาหลีศึกษาขึ้น

รายงานข่าวระบุว่า การประชุมเกาหลีศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษา ระหว่างนิสิตนักศึกษา นักวิชาการและผู้สนใจ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการด้านเกาหลีศึกษาในประเทศไทยได้นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการศึกษาวิจัยซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาสนใจศึกษา ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษาให้กว้างขวางและลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การสร้างและขยายองค์ความรู้ต่อไป

